

Quyền Hạn của Cha Mẹ**

Chiều theo Đạo luật liên bang Không Để Trẻ Em Bị Bỏ Lại Phía Sau (NCLBA):

Ban Quản Trị nhìn nhận tầm quan trọng của sự khuyến khích phụ huynh đóng góp ý kiến trong việc ra quyết định liên quan đến sức khoẻ và phúc lợi tổng quát của học sinh, để xác định nhu cầu của khu học chánh và học sinh đối với các dịch vụ giáo dục, trong việc phát triển chương trình và các hoạt động của khu học chánh. Để hỗ trợ nỗ lực này, khu học chánh xác nhận cha mẹ có quyền, sau khi đưa ra lời yêu cầu, kiểm soát:

1. Cuộc thăm dò do một bên thứ ba soạn thảo, trước khi cuộc thăm dò được quản lý hay phổ biến bởi khu học chánh, bao gồm bất kỳ cuộc thăm dò nào của khu học chánh kể cả "các mục thăm dò được xét tới" theo NCLBA;
2. Bất cứ tài liệu giảng dạy được khu học chánh dùng như là một phần của giáo trình của học sinh;
3. Bất kỳ công cụ nào được sử dụng trong việc thu thập thông tin cá nhân từ học sinh nhằm mục đích tiếp thị hoặc bán thông tin đó hoặc nói cách khác cung cấp thông tin đó cho người khác vì mục đích đó.

Theo luật pháp, phụ huynh của học sinh trong khu học chánh cũng sẽ được phép, sau khi yêu cầu, cho học sinh được miễn các "các hoạt động được xét tới" theo định nghĩa của NCLBA. Theo quy định này, các quyền hạn đó được chuyển qua cho học sinh khi học sinh này được 18 tuổi, hoặc một người vị thành niên tuyên bố độc lập theo luật pháp hiện hành của tiểu bang.

Vị Tổng Giám Đốc sẽ bảo đảm rằng những hoạt động nào đòi hỏi phải được thông báo cho phụ huynh sẽ được thi hành đúng theo yêu cầu của luật pháp và thông báo lý do về việc thông qua hoặc tiếp tục sử dụng quy định này cho phụ huynh của học sinh nào ghi danh vào các trường thuộc khu học chánh. Cha mẹ được khuyến khích đóng góp ý kiến trong việc phát triển, thông qua và bất kỳ sự sửa đổi tiếp theo của quy định này.

Vị tổng giám đốc sẽ khai triển các quy luật hành chính để thực hiện quy định này, bao gồm các điều khoản cần thiết để bảo đảm thông báo rõ rệt cho phụ huynh về các quyền hạn của họ theo luật liên bang và các thủ tục của khu học chánh về việc yêu cầu duyệt qua các tài liệu được xét tới, xin phép cho học sinh miễn tham gia các hoạt động được xét tới và bảo vệ sự riêng tư của học sinh trong trường hợp khu học chánh quản lý hoặc phân phối một cuộc thăm dò cho học sinh.

HẾT PHẦN QUY ĐỊNH

Tài liệu Tham Chiếu:

[ORS 332.107](#)

Bảo Vệ Quyền Lợi của Học Sinh, 20 U.S.C. § 1232h (2006); Quyền của Học Sinh trong Sự Nghiên Cứu, Chương trình Thử Nghiệm và Kiểm Tra, 34 C.F.R. Phần 98 (2006).

** Khi sử dụng trong quy định này, chữ cha mẹ bao gồm người giám hộ pháp lý hoặc người có quan hệ như cha mẹ. Tình trạng và nghĩa vụ của người giám hộ pháp lý được định nghĩa trong ORS 125.005 (4) và 125.300 - 125.325. Việc xác định xem một cá nhân có hành động trong quan hệ như cha mẹ, nhằm mục đích xác định nơi cư ngụ, phụ thuộc vào việc đánh giá các yếu tố được liệt kê trong ORS 419B.373. Việc xác định các mục đích khác phụ thuộc vào việc đánh giá các yếu tố đó và từ ủy quyền được thực hiện theo ORS 109.056. Đối với học sinh có phân giáo dục đặc biệt, cha mẹ cũng bao gồm đại diện cha mẹ, một học sinh trưởng thành đã được chuyển giao quyền hạn và cha mẹ nuôi theo định nghĩa trong OAR 581-015-2000.